



ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือก
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ ๓
พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ ๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือก จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ ๓ ดังนี้

ก. รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ ๓

หมายเลขประจำตัวชื่อ - สกุล

๐๑ นางสาวเสาวรัตน์ ทองมาลา

๐๒ นายสรนารถ ผิวนิม

ข. กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ

วัน / เวลา	ตำแหน่ง	รายละเอียดวิชาที่สอบ	สถานที่สอบ
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๐.๓๐ น.	ผู้ตรวจสอบภายใน ๓	สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับ ๓ (คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลทราย -ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การ ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ -มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วน ราชการ -ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ -ความรู้เกี่ยวกับพัสดุ -ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำนักงาน	สำนักบริหารอ้อยและ น้ำตาลทราย ห้องประชุมชั้น ๓

ค. ระเบียบสำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

๑. การสอบคัดเลือกใช้วิธีการสอบแบบปรนัยตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบ
๒. ผู้เข้ารับการสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
๓. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนกำหนดเวลา ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบหลังเวลาเริ่มสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ง. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ ความสามารถ ใช้เฉพาะตำแหน่ง ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบความรู้ เหมาะสมกับตำแหน่งในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายบุญถิ่น โคตรศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก